

กรุงเทพมอเน็ตอร์

:โครงการ 60 ป่าชุมชน

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนิน “โครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจี๊วงค์มยุรีรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจี๊วงค์มยุรีรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศที่นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวพระราชดำริ

พงษ์ดิษฐ พงษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจี๊วงค์มยุรีรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำรินำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาดำเนินการในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชที่มีอยู่ในป่าชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ ที่มีอยู่ในป่าของตนเอง รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของพันธุ์พืชต่างๆ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนและเป็นสมบัติของชาติสืบไป พร้อมทั้งขยายแนวคิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นไปยังชุมชนอื่นทั่วประเทศในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาลิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

“โครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ครอบคลุมป่าชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน 60 แห่ง มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ดังนี้ **กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร** ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช **กรอบการใช้ประโยชน์** ประกอบด้วย กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและ**กรอบการสร้างจิตสำนึก** ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพันธุกรรมพืช ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยกันรักษาพันธุ์พืชหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในท้องถิ่น แต่ยังเป็น

การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน”

ในการนี้ ตัวแทนป่าชุมชนทั้ง 113 คน จาก 60 ป่าชุมชนทั่วประเทศ ได้เข้าไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งและบริหารจัดการที่ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ณ ตำบลชนงพระ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการดังกล่าว

ในอดีตป่าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกทำลายและถมทิ้งขยะ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จึงได้ร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและศิลปินกร รวมถึงประชาชนในตำบล จัดประชุมประชาคมเพื่อค้นหาแนวทางในการรักษาฟื้นฟูผืนป่า โดยการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสาธารณะทุ่งรกฟ้า ในเขตตำบลชนงพระ ซึ่งมีเนื้อที่ 527 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา อีกทั้งยังสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลชนงพระ” เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเองอันนำไปสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรให้ยั่งยืน และเป็นต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานภายนอก